

CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 28. tháng 08. năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
Mã chứng khoán : SKG
Địa chỉ trụ sở chính : số 10, đường 30/4, KP 2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3 980 111
Fax : 077 3 846 180
Người thực hiện công bố thông tin: HÀ NGUYỆT NHI
Địa chỉ : Số 12, Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại (cơ quan): 028 38 666 333
Fax : 028 38 688 373
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang công bố Thông cáo về việc
ưu đãi thuế TNDN và các thông tin có liên quan. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông)
vào ngày 28/08/2017. tại đường dẫn <http://www.superdong.com.vn/Pages/QHCD.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật



HÀ NGUYỆT NHI

Kiên Giang, ngày 28 tháng 08 năm 2017

THÔNG CÁO

V/v: *ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các thông tin có liên quan*

Kính gửi: Quý Cổ đông và Quý nhà đầu tư đã đồng hành cùng Công ty trong thời gian qua

Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (Mã chứng khoán: SKG) là một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa, hoạt động với tiêu chí công khai, minh bạch vì lợi ích của cổ đông và cộng đồng được thể hiện rõ qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị,.. và các thông tin khác được công bố ra thị trường.

Thời gian gần đây, trên thị trường có nhiều thông tin gây ảnh hưởng tới hình ảnh của Công ty cũng như tài sản của cổ đông. Nay bằng thông cáo này, chúng tôi xin kính gửi tới Quý Cổ đông, Quý nhà đầu tư những thông tin chính thức sau:

1. Về vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nội dung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) giai đoạn 2010 – 2015 đã được Công ty trình bày tại Bản bổ sung thông tin gửi kèm Báo cáo tài chính bán niên 2017 soát xét và Bản cập nhật thông tin về tình hình truy thu thuế TNDN công bố ngày 22/08/2017; nay Công ty xin được làm rõ thêm những thông tin sau:

- Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp năm 2007 của Công ty có ghi rõ: **dự án được hưởng mức thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án; được miễn thuế TNDN 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế TNDN cho 09 năm tiếp theo.**
- Cơ quan thuế cho rằng, tàu cao tốc Superdong I, II là dự án đầu tư ban đầu và các tàu cao tốc Superdong khác là dự án đầu tư mở rộng; dự án đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN trong giai đoạn 2010 – 2014; do đó, Chi cục thuế Phú Quốc ra quyết định truy thu thuế TNDN đối với thu nhập từ các tàu Superdong III, IV, V, VI theo thuế suất như các doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi khác trong giai đoạn này.
- Từ kỳ tính thuế năm 2015, nếu chỉ tàu Superdong I, II được tính là dự án ban đầu thì các dự án tàu cao tốc Superdong khác (bao gồm Superdong III, IV, V, VI) vẫn được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.
- Vấn đề xác định lại ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009 – 2014 không chỉ là vấn đề của riêng Công ty, mà còn rất nhiều các công ty khác cũng gặp tình trạng tương tự. Hàng năm, Công ty luôn thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn; thậm chí, cơ quan thuế còn nhiều lần trao tặng bằng khen cho Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ về thuế. Các Báo cáo tài chính của Công ty đều được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện, Công ty vẫn đang tích cực khiếu nại tới các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị

xem xét lại hai Quyết định trên nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Công ty và cổ đông.

2. Về việc công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, cũng như việc giao dịch cổ phiếu SKG của các cổ đông nội bộ thời gian gần đây:

Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty vẫn luôn nỗ lực hết mình trong việc bảo vệ quyền lợi của Công ty, của các cổ đông thông qua việc khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền, cũng như việc tranh luận quyết liệt đối với cơ quan thuế nhằm bảo vệ quan điểm của Công ty đối với vấn đề ưu đãi thuế.

Ngày 23/12/2016, Cơ quan thuế tiến hành họp với đại diện Công ty về việc ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư mở rộng. Công ty đã chủ động cung cấp các hồ sơ liên quan đến vấn đề thuế cho Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. Công ty kiểm toán cũng đã công bố về Biên bản làm việc giữa Công ty với cơ quan thuế ngày 23/12/2016 trên Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

Ngay sau khi có Quyết định số 799/QĐ-CCT ngày 06/06/2017 và trước khi có QĐ số 903/QĐ-CCT ngày 21/06/2017, vào ngày 14/06/2017, Công ty đã có công văn đề nghị cơ quan thuế chấp thuận ưu đãi thuế TNDN cho thu nhập phát sinh từ các tàu Superdong III, IV, V, VI trong giai đoạn từ 2010 - 2015. Trong thời gian chờ ý kiến từ cơ quan thuế, Công ty cũng đã cung cấp toàn bộ các văn bản, hồ sơ liên quan đến vấn đề truy thu thuế, cùng với văn bản kiến nghị cho công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2017. Trong Báo cáo soát xét, Công ty kiểm toán đã nêu cụ thể các Quyết định trên trong ý kiến ngoại trừ.

Ngày 14/08/2017, Công ty đã công bố thông tin về 02 Quyết định nêu trên. BTGD xin gửi tới Quý Cổ đông, nhà đầu tư lời xin lỗi chân thành nhất và xin nhận khuyết điểm trong việc chậm trễ công bố thông tin này; tuy nhiên, BTGD đã luôn trăn trở làm sao để bảo vệ được quyền lợi cho Công ty và cổ đông, do chính sách và các quy định về thuế hiện hành hết sức phức tạp, tùy vào đặc thù hoạt động của từng công ty mà cơ quan thuế có thể có nhiều hướng xử lý cho từng doanh nghiệp nên việc thông tin ra bên ngoài trong quá trình chờ ý kiến từ cơ quan thuế có thể sẽ gây bất lợi cho Công ty. Công ty không có ý định che giấu thông tin, thậm chí Công ty còn chủ động trong việc cung cấp thông tin cho đơn vị kiểm toán và cổ đông ngay từ giai đoạn đầu của quá trình giải quyết về ưu đãi thuế này trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Về việc giao dịch cổ phiếu SKG của các cổ đông nội bộ thời gian gần đây: Công ty không có khả năng kiểm soát nhu cầu cá nhân và quyết định đầu tư của các cổ đông nội bộ, chỉ xin được trình bày một số ghi nhận như sau: (1) Đối với các thành viên chủ chốt có nắm giữ cổ phiếu số lượng lớn, hàng năm Công ty thường thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ khá cao nên việc bán bớt một phần cổ phiếu từ cổ tức nhằm thu về lợi tức đầu tư là điều hoàn toàn bình thường và rất phổ biến trên thị trường chứng khoán. Thêm nữa, từ khi Công ty niêm yết vào năm 2014 thì đa số các giao dịch thường diễn ra trong khoảng thời gian ngay trước hoặc sau thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức. (2) Cổ đông lớn nhất của Công ty, đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc vẫn chưa thực hiện giao dịch bán ra nào trong suốt hơn một năm qua. (3) Kế toán trưởng không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, các cổ phiếu Kế toán trưởng nắm giữ là do chính sách ưu đãi đối với cán bộ công nhân viên, với số lượng cổ phiếu rất nhỏ, việc bán ra chỉ là việc thu về khoản ưu đãi được Công ty đãi ngộ. Vì vậy, ý kiến cho rằng Ban lãnh đạo Công ty che giấu thông tin để thực hiện các giao dịch bán ra là không có cơ sở.

3. Cập nhật tình hình kinh doanh và đầu tư của Công ty:



Là một doanh nghiệp đã tạo dựng được thương hiệu uy tín lâu năm đối với khách hàng, đối tác và cổ đông, Công ty luôn tập trung vào hoạt động kinh doanh để góp phần tạo ra nhiều lợi nhuận cho cổ đông, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước cũng như thúc đẩy sự phát triển của giao thông đường thủy tại địa bàn hoạt động. Đến nay, mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty đều đang được triển khai đúng kế hoạch và gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Thị phần của Công ty vẫn tiếp tục được cải thiện trong thời gian qua, cụ thể: so với đầu năm 2017, thị phần tuyến Rạch Giá – Phú Quốc đã tăng thêm được 10% thành 80%; tuyến Hà Tiên - Phú Quốc đã tăng thêm 5% thành 95%, thậm chí 100% trong vài tháng gần đây; tuyến Rạch Giá – Nam Du cũng tăng thêm được 5% thành 75%. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tháng 6,7 có sự tăng trưởng so với cùng kỳ lần lượt là 15%, 11%.

Đặc biệt, tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo đã chính thức khai trương ngày 14/07/2017. Công ty đang có 100% thị phần tại tuyến này, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của tuyến này từ ngày 01-24/08/2017 đạt lần lượt là 3,4 tỷ VNĐ và 1,8 tỷ VNĐ. Công ty tin tưởng tuyến mới này sẽ đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh trong phần còn lại của năm 2017 cũng như các năm tiếp theo.

Đồng thời, trong thời gian này, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty đang tập trung toàn lực cho việc khai trương tuyến mới – phà Hà Tiên – Phú Quốc, dự kiến tuyến này sẽ đi vào hoạt động trong Quý III năm 2017. Khi khai thác dịch vụ vận chuyển bằng phà, Công ty có thể sẽ phải đối diện với những áp lực cạnh tranh nhất định; tuy nhiên, Công ty tin rằng uy tín, sự ổn định, chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực vận chuyển hành khách bằng tàu cao tốc sẽ giúp Công ty gặp thuận lợi trong việc phân phối dịch vụ tới khách hàng, việc ra mắt lĩnh vực mới này là bước tiến mới trong việc hoàn thiện chuỗi dịch vụ, cũng như đa dạng hóa nhu cầu cho khách hàng.

Ngoài ra, Công ty cũng đang tích cực khảo sát thị trường nhằm tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn truyền thống và các địa bàn mới để không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của Quý Cổ đông và nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn cổ phiếu SKG của Công ty.

Trân trọng!

